

Hôn nhân kín tiếng của Thẩm Thúy Hằng và chồng tiến sĩ kinh tế

Tuấn Chiêu

Cuộc hôn nhân hạnh phúc với T.S Nguyễn Xuân Oánh giúp cho Thẩm Thúy Hằng bước lên đỉnh cao của sự nghiệp và danh vọng. Nữ nghệ sĩ sau này giải nghệ để tròn trách nhiệm người vợ, người mẹ.

NSUT Thẩm Thúy Hằng qua đời tối 6/9 tại nhà riêng ở quận 7, TP.HCM. Lễ di quan của bà tổ chức sáng 12/9. Trong 2 ngày tang lễ **Thẩm Thúy Hằng** tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam, TP.HCM 10 - 11/9, nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt đến tiễn đưa bà. Họ bày tỏ sự trân trọng tài năng, nhân cách của cố nghệ sĩ, bên cạnh những lời ca tụng nhan sắc của một thời vàng son rực rỡ.

'Thẩm Thúy Hằng may mắn vì cưới được một người chồng giỏi, hết lòng chiều chuộng'

'Bà bầu' Thúy Uyên – bạn thân của Thẩm Thúy Hằng - không kìm được những giọt nước mắt tiếc thương cố nghệ sĩ. Cả hai có quãng thời gian gắn bó hơn nửa thế kỷ, từ khi còn là những cô gái đôi mươi. Trong ký ức của bà, nữ minh tinh là một con người hồn nhiên, trong sáng cho đến ngày tạ thế.



'Bà bầu' Thúy Uyên là bạn đồng niên của cố minh tinh Thẩm Thúy Hằng.

Thúy Uyên cũng nhớ mãi sự bình dị của Thẩm Thúy Hằng – một điều khó tìm thấy ở những người phụ nữ đứng ở đỉnh cao nhan sắc và danh vọng. Cố nghệ sĩ là người kỹ tính, ít nói

nhưng tạo cảm giác gần gũi cho người đối diện. Mỗi dịp rảnh, bà thường mời bạn bè về nhà mở tiệc, tự tay vào bếp nấu nướng và thích ngắm mọi người ăn.

Có một sự nghiệp lẫy lừng nhưng Thẩm Thúy Hằng rất giữ kín về đời tư. Năm 1970, sau khi trải qua một lần đổ vỡ, bà kết hôn với người chồng thứ 2 lớn hơn 19 tuổi – T.S kinh tế Nguyễn Xuân Oánh.

Theo Thúy Uyển, Thẩm Thúy Hằng vốn nổi tiếng, xinh đẹp nên không thiếu đàn ông vây quanh. Thế nhưng bà bị chinh phục bởi sự phong độ, chân thành của ông Oánh. Tổ ấm của cả hai cũng từng trở thành “giai thoại” của người dân đất Sài Gòn và cả miền Nam lúc bấy giờ.



Thẩm Thúy Hằng bên chồng - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh.

Bà Thúy Uyển nói điều may mắn của Thẩm Thúy Hằng là lấy được một người chồng tài giỏi, hết lòng thương yêu mình. Từ bên ngoài xã hội đến những thứ nhỏ nhặt nhất trong gia đình, ông xã đều chu toàn để cố nghệ sĩ được thỏa đam mê nghệ thuật.

“Thẩm Thúy Hằng có đời sống mẫu mực, là một người mẹ, người vợ rất tốt. Vì công việc bận rộn, cô không còn nhiều thời gian chăm sóc chồng con và luôn cảm thấy day dứt. Anh Oánh - ông xã nghệ sĩ là người có địa vị xã hội cao vẫn sẵn lòng san sẻ công việc nhà với vợ. Hằng tâm sự với tôi muốn giải nghệ vì không muốn chạy theo vinh quang mà bỏ quên trách nhiệm gia đình”, bà chia sẻ.

Năm 2003, TS Nguyễn Xuân Oánh qua đời vì tuổi cao. Thẩm Thúy Hằng đau buồn nỗi mất chồng nhưng gắng gượng chăm lo cho 4 người con chu toàn. Mỗi ngày, bà dành thời gian tu tập, rảnh rỗi đi chùa để cầu nguyện. Bà cũng sống đời ẩn cư, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật và gần như vắng bóng trong các bữa tiệc tùng, hội họp của nhóm bạn cùng thời.

Thẩm Thúy Hằng bỏ ngoài tai những lời chê bai nhan sắc mình

Là người gầy bó và bên cạnh Thẩm Thúy Hằng qua nhiều năm tháng, Thúy Uyển nói ít khi nào thấy cố nghệ sĩ nổi giận, bực tức ra mặt vì bất kể điều gì. Khi những hình ảnh xuống sắc

do thẩm mỹ hồng bị phát tán trên mạng xã hội và bị thêu dệt, bà chưa bao giờ bận tâm hay trách dư luận tại sao cay nghiệt với mình.



Thẩm Thúy Hằng trong lần hội ngộ Chế Linh năm 2014. Nữ minh tinh một thời bỏ ngoài tai những lời bình phẩm nhan sắc của mình về già.

Theo bà bầu, Thẩm Thúy Hằng là người rất coi trọng cái đẹp. Bà nghe theo một vài người khuyên nên đi thẩm mỹ, tiêm botox để giữ nhan sắc lâu phai theo thời gian. Vậy nhưng những ca thẩm mỹ hồng, hóa chất rờm khiến minh tinh vô tình trở thành nạn nhân với gương mặt bị chảy xệ, phù nề khi về già.

"Các bác sĩ bên Mỹ kêu tôi gọi điện về thuyết phục đưa Hằng sang đây để điều trị. Họ nói nhiều người bị tai nạn giao thông, hỏa hoạn cháy mặt còn phục hồi thì trường hợp của Hằng có thể chữa được. Thế nhưng Hằng từ chối vì có lẽ cô ấy chán nản sau nhiều lần điều trị không có kết quả, phần vì buông bỏ để tu hành", bà nói.

Người bạn thân của Thẩm Thúy Hằng cho biết điều bà an ủi nhất là Thẩm Thúy Hằng cuối đời sống rất an nhàn, không vướng bận hay phiền muộn chuyện đời. Mọi hình ảnh thời trẻ bà chủ động bỏ lại sau lưng để dành trọn tâm trí tu tập.

"Hằng chủ động rút khỏi đám đông không phải vì sợ hay buồn điều gì. Cô ấy muốn chuyên tâm tu tại gia những ngày cuối đời. Hay tin một số người bạn cùng thời mất, Hằng đều có mặt. Chị mặc áo tràng, tụng kinh niệm Phật và phụ lo hậu sự. Hình ảnh ấy khiến tôi vừa thương, vừa yên tâm vì bạn mình có nơi nương náu về già", Thúy Uyển nói.

Trong mấy chục năm sau giải nghệ, Thẩm Thúy Hằng cũng tích cực công tác thiện nguyện. Bà là Phật tử thuần thành, sống giữ đạo và từng đi viếng hàng nghìn ngôi chùa. Nữ nghệ sĩ cũng tự bỏ tiền túi để làm từ thiện, công tác xã hội. Trong 2 năm đại dịch Covid-19, bà không thể đi lại nhưng vẫn gửi tiền nhờ người mua nhu yếu phẩm, thuốc men gửi người dân. "Người đẹp Bình Dương" xem đó như sự trả ơn của mình với Tổ nghiệp, với khán giả đã cho mình một cuộc đời huy hoàng, trọn vẹn.



Di ảnh cố nghệ sĩ Thám Thúy Hằng trong tang lễ.

Tuấn Chiêu

Nguồn: <https://vietnamnet.vn/hon-nhan-kin-tieng-cua-tham-thuy-hang-va-chong-tien-si-kinh-te-2058862.html>

www.vietnamvanhien.org



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN ONLINE VỚI HƠN 11000 TÁC PHẨM